



สารพันปัญหา?

สาร: นารัฐ

ชัย เฮคเตอร์ chai.n@thairath.co.th

■ ทางคู่ขนานขาดตอน

เรียน คุณชัย เฮคเตอร์

นานมากกว่า 20 ปีแล้ว ตั้งแต่ปี 2540 ที่มีการเวนคืนที่ดินเพื่อสร้างถนนคู่ขนานถนนวงแหวนรอบนอก กทม. ด้านใต้ ทางหลวงหมายเลข 9 เจ้าหน้าที่ผู้เจรจาบอกเจ้าของที่ดินที่ถูกเวนคืนว่าจะสร้างถนนคู่ขนานทางด่วนทั้ง 2 ฝากให้

หลังการสร้างทางด่วนเสร็จปัจจุบันถนนคู่ขนานฝั่งซ้ายจากถนนพระราม 2 ไปพระประแดง มีถนนคู่ขนานยาวไปจนถึงถนนสุขสวัสดิ์เรียบร้อยแล้ว แต่ด้านขวามือมีการสร้างถนนคู่ขนานแบบพื้นหลอ

โดยเฉพาะช่วงที่ผ่านที่ดินมารดาของกระผมขาดช่วงแค่ 1 กิโลเมตรเท่านั้น (บริเวณหลักกิโลเมตรที่ 12-13 ของทางหลวงหมายเลข 9) ทำให้ถนนคู่ขนานฝั่งขวาจากถนนบางขุนเทียนชายทะเลไม่สามารถวิ่งตรงไปถนนพระราม 2 ได้

สำหรับส่วนที่ยังไม่มีการสร้างถนนคู่ขนานจุดนี้มีแผนเพื่อการสร้างจากกรมทางหลวงแล้วและห่างจากถนนพระราม 2 แค่ 3 กิโลเมตร ทำให้ครอบครัวของกระผมและอีกหลายคนขาดการใช้ประโยชน์ในที่ดินมากกว่า 20 ปีแล้วครับ



จึงขอความกรุณาผู้ที่เกี่ยวข้องช่วยอนุมัติงบประมาณสร้างถนนคู่ขนานระยะทางประมาณ 1 กิโลเมตรในจุดนี้ให้ด้วย.

เกียรติจักร คนริมทาง

ตอบ คุณเกียรติจักร

เส้นทางอีกนิดเดียว ไม่รู้กรมทางหลวงที่รับผิดชอบเวนคืนที่ดินไปสัญญากับชาวบ้านเอาไว้ ทำไม่ถึงปล่อยทิ้งค้างเติ่งอย่างนั้น

ทวงสัญญาเวนคืนจากกรมทางหลวง ทางคู่ขนานไม่ครบตอน รอยุ่ นะ กทม. ยกระดับถนนในซอย ขวนไหว้พระที่ตลาดรัฐประชา สนามหลวง 2

หลาย โครงการของกรมทางหลวงวันนี้ ระยะเวลาก่อสร้างเนิ่นนานล่าช้า เหมือนที่ถนนพระราม 2 อีกเส้นทางที่ต้องข้าย้ำให้เร่งมือคือถนนสวนทางสปีป จ.ฉะเชิงเทรา เหลือเส้นทางอีกนิดเดียวก็ยังไม่เสร็จเสียที

ไม่รู้ว่าบริหารงานกันอย่างไร สำหรับกรมทางหลวงในยุคนี้สมัยนี้ผ่านมาได้กระทั่งยุครัฐบาล กสช. ที่มีอำนาจหน้าที่เต็มในการเร่งรัด

พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์ โอชาเอาจริงเอาจังกับการไหลานโครงการที่ค้างคา

สงสัยอธิบดีกรมทางหลวงคงจะมีของคลังของดี!?

ชัย เฮคเตอร์

■ รอปปรับปรุงถนนในซอย

เรียน คุณชัย เฮคเตอร์ และรอปลดทุกข์ไทยรัฐทีวี

ผมอยู่หมู่บ้าน ต.รวมโชค ชื่อไว้ให้ลูกๆอยู่เรียนหนังสือตั้งแต่ปี 2520 จะได้ไม่ต้องลำบากเหมือนพ่อต้องอาศัยวัดอยู่แต่ก่อนไม่มีปัญหาหลังจากโครงการ ต.รวมโชคยกให้เขตลาดพร้าวที่อยู่ห่างกันไม่ถึง 500 เมตร

เขตได้มาเทคอนกรีตถนนสาธารณะ ซึ่งเดิมต่ำกว่าถนนซอยเข้าบ้าน แทนที่จะทำถนนซอยเข้าบ้านก่อน เสนตกลมมาน้ำก็จะไหลเข้าถนนซอยที่ต่ำกว่าถนนสาธารณะ เขตทำปีละ 3 ซอย เหลืออีก 8 ซอย ซอยยาวไม่เกิน 100 เมตร

ผมแทบทุกขมาเกือบ 10 ปีนี้ท่วมบ้านพื้นปรังเก็ดเสียหายเฟอร์นิเจอร์ เสื้อผ้า บวมพองใช้งานไม่ได้ต้องรื้อทิ้ง

เขตอ้างว่างบฯไม่มี และทำได้ครั้งละ 3 ซอย สมัยผู้ว่าฯ กทม. คนก่อน นำงบฯไปประดับอุโมงค์ไฟตั้ง 36 ล้านบาท ผู้ว่าฯ กทม. ปัจจุบันตกแต่งห้องทำงานหลายล้านทำได้คำว่า "บ้านทุกข์" คงไม่มีมีแต่บำรุงสุขพวกท่านๆทั้งนั้น.

สุนทร ช่างรวมโชค

ตอบ คุณสุนทร

หมู่บ้านที่ว่าอยู่ในพื้นที่ที่เป็นบริเวณหมู่บ้าน

จัดสรรยุคหลังเดิมที่มีมานาน วันนีถึงเวลาต้องปรับปรุงระบบสาธารณูปโภค ไม่เพียงแค่นถนนหนทางแต่ประปาไฟฟ้าคงถึงเวลาต้องบำรุงรักษาครั้งใหญ่ สำหรับเรื่องถนนหลัก ถนนสาธารณะ พอเข้าใจได้ว่าต้องเร่งดำเนินการก่อนถนนในซอยเพราะอย่างไรก็เป็นเส้นทางหลัก ในการสัญจรเดินทาง แต่สำหรับถนนในซอยก็ปล่อยเนิ่นนานไม่ได้เหมือนกัน

เป็นงานหนักของผอ.เขตลาดพร้าวคุณวุฒิพงษ์ มันคงต้องเหนื่อยหน่อยอย่างไรก็ฝากทางเสนาอโครงการขอรับการจัดสรรงบประมาณบรรเทาความเดือดร้อนให้ชาวบ้านเต็มเม็ดเต็มหน่วยด้วย



วุฒิพงษ์ มนัส

อย่าให้เสียงบ่นของประชาชนต้องไปกระทบกระเทือนท่านผู้ว่าฯ กทม. พล.ต.อ.อัศวิน ขวัญเมือง ท่านกำลัง "งานเข้า" ตอนปลายสมัยและไม่รู้จะได้อ "ไปต่อ" หรือไม่หรือตัดสินใจอย่างไรกับตำแหน่ง

ผู้ว่าฯ กทม. จากการเลือกตั้งเต็มตัว!

ชัย เฮคเตอร์

■ “ตำหนักไทย-ตำนานธรรม” ที่ตลาดนัดรัฐประชา สนามหลวง 2

ปิดท้ายวันนี้ ขอเชิญชวนผู้ชื่นชอบซื้อปิ้งแบบดั้งเดิม คือเดินตลาด ตลาดนัด และพุทธศาสนิกชนที่ไปร่วมทำบุญไหว้พระ สองกิจกรรมทำได้พร้อมกันที่ตลาดนัด “รัฐประชามาร์เก็ต” สนามหลวง 2

โดยตลาดนัดแห่งนี้เป็นตลาดนัดติดแอร์ ตั้งอยู่บริเวณสนามหลวง 2 ถนนบุรี พุทธมณฑลสาย 3 เขตทวีวัฒนา นอกจากนี้มีสินค้าให้เลือกสรร ทั้งข้าวของเครื่องใช้สินค้าโอท็อปเฟอร์นิเจอร์เครื่องประดับตกแต่ง

ภายในอาคารยังจัดพื้นที่ “ตำหนักไทย-ตำนานธรรม” ที่ทางตลาดและมูลนิธิรัฐประชา อัญเชิญพระพุทธรูปเก่าแก่โบราณตกทอดมาหลาย



ข้าวอายุคน สิ่งศักดิ์สิทธิ์ต่างมากมาย มาประดิษฐานให้ประชาชนชาวพุทธ ได้มากกราบไหว้สักการะ

โดยพระพุทธรูปสำคัญคือ พระมหามัธยมนี้ จำลอง พระมหามัธยมนี้ทองคำ จากประเทศพม่า พระพุทธรูปที่ถือเป็น 1 ใน 5 สิ่งศักดิ์สิทธิ์ของประเทศเพื่อนบ้านเรา

นอกจากนี้ยังมีองค์เทพทันใจ ที่บันดาลโชคลาภสำหรับผู้มาขอพร นอกจากนำธูปบัตร์ไปใส่ที่มือของท่าน 2 ใบ ใบหนึ่งนำกลับมาบูชา และยังใช้หน้าผากแตะที่นิ้วมือขององค์เทพและอธิษฐานขอพรตามประสงค์

ทั้งนี้ทางมูลนิธิยังได้จัดสร้างพระมหามัธยมนี้ จำลอง เปิดให้บูชาชากันด้วย

ว่างวันไหนแวะไปเยือน เลือกซื้อสินค้า และอย่าลืมแวะสักการะสิ่งศักดิ์สิทธิ์กันได้ทุกวัน โดยในส่วนของสำนักไทย ตำนานธรรมเปิดวันจันทร์-ศุกร์ เวลา 09.00-17.00 น. ส่วนวันเสาร์-อาทิตย์ เปิดเวลา 09.00-18.00 น.

ชัย เฮดเดอร์

chai.n@thairath.co.th